

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน J-PAC ที่มหาวิทยาลัยชิบะ เป็นเวลา 1 ปี

ชื่อ : นาย ฐิติเมธ โกมุที สาขาบัญชี

รหัสนักศึกษา : 56135010-9

สิ่งที่คาดหวังจากการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้

1. สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
2. ได้รู้จักความเป็นประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น
3. มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติทั้งชาวญี่ปุ่นและอื่นๆ

ความรู้สึกจากการมาครั้งนี้

เนื่องจากครั้งนี้เป็นการมาต่างประเทศที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะมาค่อนข้างกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ว่าจะอยู่อย่างไร เดินทางอย่างไร และจะสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้รู้เรื่องไหม เพราะก่อนที่จะมาเรียนครั้งนี้ไม่ได้เก่งทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ แต่จากการมาและผ่านไป 1 ปี สิ่งที่ต้องการบอกคือ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากนอกจากจะทำให้เก่งภาษาญี่ปุ่นที่สื่อสารกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่องและคล่องแคล่วแล้วยังมีทั้งเพื่อนชาวต่างชาติมากมาย และ ทางมหาลัยชิบะยังมีการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่การอธิบายคอร์สเรียนต่างๆจนถึงกิจกรรมภายในมหาลัยซึ่งมีเยอะมาก รวมทั้งการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นที่ไม่ได้ยากอย่างที่กังวลไว้ก่อนที่จะมา



เพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ

ในเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการJ-PACจะมีประมาณ 40-50 คน ซึ่งบางคนจะมาครึ่งปี แต่ส่วนใหญ่จะมาเป็นระยะยาวคือ 1 ปีนั่นเอง จะมีตั้งแต่ประเทศในแถบเอเชียคือ จีน(เยอะที่สุด) ไทย สิงคโปร์ เกาหลี ฟิลิปปินส์ และนอกจากนี้คือ อเมริกา แคนาดา รัสเซีย เยอรมัน และยังมีคนที่มาจากประเทศแปลกๆด้วยนะคือ มาดากาสการ์ เนื่องจากทุกคนมาประเทศละ 1-2 คน ดังนั้นเพื่อนๆทุกคนค่อนข้างที่จะเปิดใจและหาเพื่อนๆใหม่ๆกันคือทุกคนเป็นมิตรมาก คือเราสามารถเข้าไปคุย หรือ ชวนไปกิน เที่ยว เล่น ได้เลยโดยไม่ต้องกลัว



กิจกรรมในช่วงแรกและการดูแลของมหาลัยชิบะ

กิจกรรม

สำหรับผมจากที่กล่าวข้างต้นนั้นก่อนที่จะไปค่อนข้างกังวลหลายๆอย่าง เช่น จะเป็นยังไงบ้างนะ ไปถึงแล้วเค้าจะทึ่งๆขำๆหรือป่าว หรือจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะมีกิจกรรมเยอะมาก ตั้งแต่นั่งรถไฟไปถึงหอพักนั้น จะมีความรู้สึ๊งๆว่าต้องไปต่อยังไง สำนักงานอยู่ไหน บลาๆ แต่ตรงกันข้ามคือทาง



หอพักจะมีอาสาสมัครจากนักเรียนของทางมหาวิทยาลัยมาคอย
ต้อนรับตลอดทั้งวัน พอไปถึงหอพักปั๊บ จะมีอาสาสมัครมาคอย
ช่วยเรายกกระเป๋าขึ้นห้อง แนะนำห้องพักและระบบต่างๆภายใน
ห้องและสถานที่เบื้องต้นในหอพัก



และ สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือการลงทะเบียนเข้าหอพักซึ่ง
จะมีพนักงานจากทางหอพักคอยดูแลให้ และหลังจากนั้น
จะมีกิจกรรมแรกคือการแนะนำเมืองคือเป็นกิจกรรมที่
แนะนำสถานที่รอบๆโดยจับเป็นกลุ่มละประมาณ 5 คน พา
เดินแนะนำสถานที่รอบๆหอพัก เช่น ห้างอิออน ร้านร้อยเยน
ร้านอาหารพวงราเมง ซูชิ สถานีรถไฟ และการซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ(ถึงของจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่บางที่ถูกและบางที่แพงเช่นห้างอิออนขนมและอาหารจะ
ถูกและคุณภาพดีแต่ห้างมารูเอสส์ผลไม้จะมีราคาถูก) เป็นต้น

และจะมีกิจกรรมWelcome party , ทัศนศึกษา , ปฐมนิเทศในเรื่องของการ
ลงทะเบียน , นอนค้าง1คืน2วันที่บ้านคนญี่ปุ่น , กินเลี้ยง ฯลฯ



การดูแลของอาจารย์ทางมหาลัยชิบะ

แต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยคนละ 1 ท่าน ที่ปรึกษาด้านของการเรียน และ ปัญหาต่างๆ สำหรับผมจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ 1.อาจารย์ที่ดูแลในเรื่องวิชาเรียน ตามสาขาที่เรียนและ 2.อาจารย์ที่ดูแลในเรื่องของวิชาญี่ปุ่นและปัญหาทั่วไป ซึ่งหากมีปัญหา ไม่ว่าจะอะไรก็ตามสามารถปรึกษาได้หมดเลย เช่น บางคนเป็น Homesick หรือ บางคนลงคอร์ส ที่ยากเกินไป หรือ บางคนมีปัญหาเรื่องการทำงานพิเศษ หรือ หากเบื่อๆหรืออยากเข้ามาคุยก็สามารถไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เหมือนกัน และนอกจากอาจารย์แล้วก็จะมี แผนกเด็กนักเรียนต่างชาติอยู่ชั้น 1 ตึก ISD ประตูลี้ชมพู

ติวเตอร์

ติวเตอร์คือคนที่คอยดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติและคอยแนะนำเรื่องต่างทั้งเรื่องของการเรียน ไป เทียบ มหาลัย ฯลฯ (ทุกเรื่องนั่นแหละ) จะมี 2 แบบ คือ 1.ติวเตอร์ประจำตัว คือทุกคนจะมีติวเตอร์ คนละ 1 คน และ 2.ติวเตอร์ที่ห้องญี่ปุ่น ต้องอธิบายก่อนว่า ห้องญี่ปุ่นคือห้องที่ทุกคนไว้พักผ่อน ทำงาน อ่านหนังสือได้ระหว่างที่รอคาบเรียนต่อไป ห้องนี้จะมีติวเตอร์นั่งตลอดทั้งวัน คอยดูแลนักเรียนชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถช่วยได้ทั้งการบ้าน หรือหากไม่มีใครคุยญี่ปุ่นด้วยก็สามารถคุยได้



คอร์สเรียน

ในมหาวิทยาลัยจะมีทั้งวิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาทั่วไป วิชาภาษา และ วิชาเฉพาะ ซึ่งใน 1 เทอม ต้องเรียนในครบหรือมากกว่า 10 หน่วยกิตก็ได้ และสามารถวิชาอะไรก็ได้ แต่แนะนำว่า ถ้าลงวิชาญี่ปุ่นทั้งหมดแล้ว ก็ควรลงวิชาอื่นอีกแค่ 2-3 ตัว ก็พอไม่อย่างนั้นบางที่อาจจะเยอะเกินไปก็ได้ วิชาญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นระดับ 100-800 และในแต่ละระดับจะมีทั้งวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า คำศัพท์ และวิชาทั่วไป จะมีตั้งแต่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การตลาด จนถึง วรรณคดี และวิชาภาษาจะมี อังกฤษ เยอรมัน สเปน ภาษามือ และอื่นๆ และ วิชาเฉพาะ ก็จะมีตั้งแต่ เทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล ฮอกกี้ จนถึงฟิตเนส ก็สามารถลงได้เช่นกัน สำหรับผม ใน 1 เทอมจะลงวิชาญี่ปุ่นทุกตัวในระดับนั้น และ ลงวิชาพลละ 1 ตัว และ ภาษาอังกฤษ และ วิชา บัญชี รวมทั้งหมด ประมาณ 15 หน่วยกิต เวลาการเรียนจะมี 5 คาบ คาบ 1 จะเริ่มเวลา 8.50 นาฬิกา และคาบจะสิ้นสุดที่ 17.40 นาฬิกา



สุดท้ายผมหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากนักน้อยครับ ขอขอบคุณครับ